

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอุไร นุยนรัมย์)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

.....

**ผู้มาประชุม จำนวน ๑๖ คน**

๑	นายอุไร	นุยนรัมย์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
๒	นายสมบัติ	ชัยสุวรรณ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
๓	นายอัครเดช	มโนธรรม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
๔	นายสมชาย	เกิดประโคน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๑
๕	นายเป็น	นิพนธ์รัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๑
๖	นายอำนาจ	นุการัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๒
๗	นายคนอง	มะนารรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๔
๘	นายธน	สมศรีสมาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๔
๙	นายทวี	สังข์ช่วย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๕
๑๐	นายสมจิต	จรรย์รัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๕
๑๑	นางเข็มทอง	การรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๖
๑๒	นายบรรยงวิสิทธิ์	หงษ์สมศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๖
๑๓	นายเสมียน	นิโกรรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๗
๑๔	นางครองทรัพย์	พิประโคน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๘
๑๕	นายพู่	ชัยสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๙
๑๖	นายพิลาภ	ทอทัทิม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๙

**ผู้ไม่มาประชุม**

นายประนิต นิพนธ์รัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๓

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑	นายสมศักดิ์	นุเย็นรัมย์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
๒	นายชอบ	สายแสงจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
๓	นายสำริด	กรรณรัมย์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
๔	นางศศิรดา	แผ้วพลสง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นายเฟื่องศาสด์	นรารรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖	นายนพดล	จตุประโคน	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นายมานพ	กะการรัมย์	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๘	นายอรรถพล	วรรณสินธ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
๙	นางสาวรุ่งทิวา	ตระกูลรัมย์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐	นางฉัตรนภา	เกษมสุข	นิติกรชำนาญการ
๑๑	นายมงคลชัย	จันทะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๑๒	นายพราน	นิพรรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
๑๓	นายประสพ	วิชัยรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
๑๔	นางสาวพิมพ์พา	นครศรี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
๑๕	นายวิสัย	ติมอรัมย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๑๖	นายธนิก	นิเวศรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
๑๗	นายกำชัย	กาศรัมย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๑๘	นายละเอียด	การรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอัครเดช มโนธรรม เลขาธิการสภาฯ ได้เวลาประชุมแล้ว เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ประธานจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว) สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๑๖ คน ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

นายอุไร นุยอมรัมย์ ประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ และขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งการเสียชีวิตของนายภูวิศ กองรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

### ที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายอุไร นุยอมรัมย์ ประธานสภาฯ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ หากมีท่านใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา หากไม่มีกระผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

-ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายอุไร นุยอมรัมย์ ประธานสภาฯ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภาฯ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๒.๑ คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑ ท่าน (แทนนายภูวิศ กองรัมย์) เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกชี้แจง

นายอัครเดช มโนธรรม  
ปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนท่านภูวิศ กองรัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้ตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่างลง จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จำนวน ๑ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดรายละเอียดการคัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งจะได้ให้ท่านประธานสภาได้นำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนท่านสมาชิก เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกเป็นลำดับต่อไป

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑ คน แทนท่านภูวิศ กองรัมย์ เชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ

สมชาย เกิดประโคน  
ส.อบต.ม.๑

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย เกิดประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ ขอเสนอนางครองทรัพย์ พิประโคน

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายเป็น นิพันธ์รัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ และนายพิลาภ ทอทัททิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๙ เป็นผู้รับรอง

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่านครองทรัพย์ พิประโคน เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โปรดยกมือ

- นายอุไร นุยนรัมย์ ประธานสภา ๕.๒.๒ มอบหมายสมาชิกสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จำนวน ๑ คน (แทนนายภูวิศ กองรัมย์) รายละเอียดขอเชิญปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านตะโกชี้แจง
- นายอัครเดช มโนธรรม ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตามที่กองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพตามโครงสร้างหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ โดยให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมอบหมาย จำนวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ โดย ท่านภูวิศ กองรัมย์ ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตะโก ซึ่งท่านได้เสียชีวิตลง จึงต้องคัดเลือกคณะกรรมการใหม่แทน
- นายอุไร นุยนรัมย์ ประธานสภา ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ คน แทนท่านภูวิศ กองรัมย์ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ
- นายเปิน นิพันธ์รัมย์ ส.อบต.ม.๑ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายเปิน นิพันธ์รัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ ขอเสนอนายพิลาภ ทอทัททิม
- นายอุไร นุยนรัมย์ ประธานสภา ขอผู้รับรองด้วยครับ
- นางครองทรัพย์ พิประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๘ และนายบรรยวีสต์ หงส์สมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๖ เป็นผู้รับรอง
- นายอุไร นุยนรัมย์ ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่านายพิลาภ ทอทัททิม เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
- นายอุไร นุยนรัมย์ ประธานสภา ๕.๒.๓ คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ๑ คน (แทนนายภูวิศ กองรัมย์) รายละเอียด เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกชี้แจง
- นายอัครเดช มโนธรรม ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลบ้านตะโก สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายพร้อมทั้งมีหนังสือ สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยให้ บูรณาการกับหน่วยงานให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เดิมมีท่านอุไร นุยนรัมย์ เป็นประธาน มีท่านภูวิศ กองรัมย์ เป็นรองประธาน ท่านคนอง มะนารรัมย์ เป็นรองประธาน จากการทำท่านภูวิศ กองรัมย์

ได้เสียชีวิตลง ทำให้โครงสร้างของคณะกรรมการว่างลง จึงต้องมีการคัดเลือกท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านตะโกเป็นลำดับต่อไป

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภาฯ  
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านตะโก จำนวน ๑ คน แทนท่านภูวิศ กองรัมย์ เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ

นายบรรยวีร์ หงส์สมศรี  
ส.อบต. ม.๖  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายบรรยวีร์ หงส์สมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๖ ขอเสนอนายเป็น นิพันธ์รัมย์

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภาฯ  
ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นางเข็มทอง การรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๖ และนายสมชาย เกิดประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ เป็นผู้รับรอง

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภาฯ  
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านตะโกอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่านายเป็น นิพันธ์รัมย์เป็นตัวแทนสมาชิกเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านตะโก

ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภาฯ  
๕.๒.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๙ โครงการ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกชี้แจง

นายสมศักดิ์ นุอินรัมย์  
นายก อบต.  
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนในการสัญจรในหมู่บ้าน และประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ดังนั้น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องจัดทำอย่างเร่งด่วน โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองต่อความต้องการของประชาชน จึงต้องดำเนินการด้วยความเร่งด่วน โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มีไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ข้อที่ ๑ สถานะคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก คงเหลือเงินสะสมที่จะนำไปใช้ได้จำนวน ๑,๖๐๑,๙๐๑.๓๙ บาท (แบบรายงานการเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๑,๕๕๖,๔๐๐ บาท

ข้อ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

ข้อ ๓ การบริหารงานงบประมาณ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีปริมาณงาน ภารกิจ และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ กิจการและนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประกอบกับตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๖,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กั้นเงินเงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ตามระเบียบแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณในระยะยาวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกแต่อย่างใด จึงได้เสนอโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายคำแถลงนี้ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกพิจารณาอนุมัติ โปรดพิจารณาตามรายละเอียดโครงการ

ประกอบการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่แนบในเอกสารประกอบการประชุม ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์ ได้รับทราบรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  
ประธานสภา เพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

นางครองทรัพย์ พิประโคน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ดิฉันนางครองทรัพย์  
ส.อบต. ม.๘ พิประโคน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามว่าจาก  
โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๘ โครงการดังกล่าว เหตุใดไม่มีโครงการ  
ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนบ้านเกิดได้ หมู่ที่ ๘ ขอขอบคุณ

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ชี้แจง

ประธานสภา

นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน จากที่ท่านสมาชิกสภา  
นายก อบต. ได้ซักถามเรื่องไม่มีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ ๘ เนื่องจากความเดือดร้อนของ  
ประชาชนมืออยู่มาก งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาความ  
เดือดร้อนได้ทุกโครงการ จำต้องลำดับความสำคัญ โดยเลือกโครงการที่จำเป็นและ  
เร่งด่วนก่อน หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ จะรีบดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

ประธานสภา

นายเสมียน นิโกรรัมย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายเสมียน นิโกรรัมย์  
ส.อบต. ม.๗ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๗ ขอเปลี่ยนโครงการที่ ๗ เป็นถนน  
เส้นทางวัดบ้านเกิดแทนได้ไหมครับ เพราะถนนเส้นดังกล่าวมีผู้ใช้บ่อย แต่ถนนหน้าวัด  
ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าใช้สัญจรลำบาก ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน จากที่ทางท่านสมาชิก  
นายก อบต. ได้ซักถามเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงโครงการนั้น อาจจะไม่ได้นั้น เนื่องจากถนนเส้นที่จะ  
ดำเนินการโดยขอใช้จ่ายจากเงินสะสม มีผู้ร้องเรียนว่าถนนเส้นนี้สัญจรลำบาก มีการ  
บุกรุกพื้นที่ทำให้ถนนแคบลง จึงต้องรีบดำเนินการ ส่วนถนนเส้นหน้าวัด ได้มอบหมาย  
ให้ช่างดำเนินการของงบประมาณไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว เดี่ยวให้ช่าง  
ชี้แจงในส่วนนี้เพิ่มเติม

นายพนพล จุติประโคน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายพนพล จุติประโคน  
นายกช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการช่าง ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าถนนเส้น  
นายกช่างโยธา หน้าวัดจากปากทางตรงบึงน้ำมันเส้นหน้าวัด ได้ดำเนินการของงบประมาณจากกรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยขอขยายถนนจากเดิม ๔ เมตร เป็น ๕ เมตร อาจจะได้  
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

ประธานสภา

นายสมจิตร จรรย์รัมย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายสมจิตร จรรย์รัมย์  
ส.อบต. ม.๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๕ ขอสอบถามไม่มีโครงการจ่าย  
ขาด เงินสะสมของหมู่ ๕

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ชี้แจง

ประธานสภา



นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ซักถามเรื่องไม่มีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ที่ ๕ เหตุผลเดียวกันกับที่ได้แจ้งแล้วข้างต้น หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ จะรีบดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่ ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุ้ยรัมย์  
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

นายคนอง มะนารัมย์  
ส.อบต. ม.๔

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายคนอง มะนารัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๔ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการมานั้น ก่อนที่สภาแห่งนี้จะอนุมัติ ต้องดูว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกมีงบประมาณเท่าใด เพียงพอที่จะจ่ายขาดหรือไม่ ขอทราบสถานะการเงิน ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุ้ยรัมย์  
ประธานสภา

เชิญกองคลัง ชี้แจง

นางศศิธรดา แผ้วพลสง  
ผ.กองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้ผู้บริหารได้รายงานสถานการณ์คลังไปแล้ว ดิฉันขอรายงานให้ทราบอีกครั้ง ยอดทั้งปีรายรับตั้งแต่ต้นปี รวมรายรับจัดเก็บ รายรับที่รัฐอุดหนุน รายรับเงินอุดหนุนเพื่อวัตถุประสงค์ รายรับเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม รายรับเงินเดือน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ๑๗,๙๑๒,๑๒๓ บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๕,๘๗๓,๓๗๐ บาท รายจ่ายที่จะจ่ายได้ คงเหลือ เฉพาะเงินเดือนของเดือนนี้ ๒,๐๓๘,๗๒๕ บาท ส่วนด้านรายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ยกยอดมาจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๘๑๗,๑๔๑ บาท รวมรายรับข้ามปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๗๕๑ บาท หักเงินสะสมที่อนุมัติและจ่ายไปแล้วปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๔๕๒,๙๐๐ บาท เงินสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่จะจ่ายได้ ๗,๒๐๙,๙๔๓ บาท ซึ่งต้องหักเงินสำรองไว้ดังนี้

๑.งบบุคลากรที่ต้องหักไว้ ๓ เดือน จำนวน ๔,๑๙๕,๐๐๐ บาท

๒.เงินสมทบ กบท ซึ่งเป็นงบบุคลากร กบท ที่ได้เกษียณอายุราชการไป ๓ ท่าน เป็นเงิน จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท

๓.เงินสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ % จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท รวมเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๐๑,๙๐๑ บาท แต่ขออนุมัติใช้จำนวน ๑,๕๕๖,๔๐๐ บาท ตัวเลขยอดคงเหลือเงินสะสม จำนวน ๑,๖๐๑,๙๐๑ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงินทุนสำรองที่สะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ขอใช้ไปแล้วและเหลือยกมาปี ๒๕๖๔ จะเหลือ ๖,๙๒๓,๐๓๓.๔๘ บาท ดังนั้น ยังไม่มีการใช้ในปี ๒๕๖๔ รายการเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของปี ๒๕๖๔ มีดังที่กล่าวมานี้ ขอขอบคุณ

นายอุไร นุ้ยรัมย์  
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

นายคนอง มะนารัมย์  
ส.อบต. ม.๔

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายคนอง มะนารัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๔ ขอขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ในส่วนของโครงการ ก่อนที่จะนำโครงการเสนอที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ควรมีการสอบถามคนในพื้นที่หรือสมาชิกว่าโครงการที่จะดำเนินการมีความเดือนร้อนจำเป็นมากน้อยแค่ไหน และเมื่อโครงการได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารได้เสนอมา ส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะได้แก้ไขตรงจุดตรงประเด็นหรือไม่ นั้น ก็แล้วแต่สมาชิกแต่ละคนในพื้นที่ที่จะประสบกับปัญหา โครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายไปลำห้วยโชคกราด จำนวน ๖๓,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายไปลำห้วยโชคกราด สถานที่ หมู่ที่ ๔ บ้านโชคกราด ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ลบ.ม. โครงการลงหินคลุกเส้นนี้ ยังไม่มีความจำเป็นเท่าที่ควร เป็นไปได้ยากให้ดำเนินการถนนเส้นจากนาตานงค์ – เส้นหนองเขวา แต่คงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวข้างต้น โดยถนนเส้นที่เสนอนี้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนมากกว่า อีกโครงการคือโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโชคกราด แต่ชื่อตามแผนเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางระบายน้ำ เป็นชื่อที่เสนอเข้าในแผน แต่เมื่อเสนอทำโครงการ ถนน คสล. ถูกตัดออกไป ถนนเส้นนี้มีความเดือดร้อนมาก เพราะฝนตกมากก็จะเกิดน้ำท่วมทันที เพราะฉะนั้นเมื่อในแผนได้เสนอชื่อโครงการเป็นการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เหตุใดถึงไม่ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอท่านประธานชี้แจง

นายอุไร นุยนรัมย์

เชิญนายช่างโยธา ชี้แจง

ประธานสภา

นายนพดล จุติประโคน

นายช่างโยธา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายนพดล จุติประโคน นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงว่าชื่อโครงการเป็นไปตามแผนที่ระบุไว้มีอยู่ ๒ โครงการ อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน มีคุ่มสะดอ ๑ กับคุ่มสะดอ ๒ ในส่วนของคุ่มสะดอ ๒ มีในแผน คาดว่าอาจจะทำถนนควบคู่กับการวางท่อระบายน้ำ ส่วนโครงการที่ว่านี้จะดำเนินการตั้งแต่ทางโค้งไปทางท่อที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ระบายออกได้ และที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ครบเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอดำเนินการในส่วนที่จำเป็นและเร่งด่วนก่อน จากที่ได้ไปสำรวจพื้นที่ หากเราแก้ปัญหาให้น้ำระบายจากจุดทางโค้งนั้นได้ ปัญหาน้ำท่วมก็จะหมดไป ส่วนแผนที่เราจะดำเนินการก่อสร้างถนนที่เข้าไปตรงคอกวัวพร้อมทางระบายน้ำมีอยู่ในแผนแล้ว ซึ่งเป็นคนละโครงการครับ ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุยนรัมย์

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

ประธานสภา

นายคนอง มะนารัมย์

ส.อบต. ม.๔

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ผมนายคนอง มะนารัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก หมู่ที่ ๔ ตามที่ช่างได้ชี้แจงไปทางลาดยางใช้ไหมครับ ผมเข้าใจว่าเป็นโครงการที่ออกโค้งไปทางด้านทิศเหนือ ถ้าไปทางลาดยางยังเป็นปัญหามากครับ เพราะ ๒ ข้างทางเป็นบ้าน เป็นกำแพงบ้าน พื้นที่จำกัด มีการวางท่อประปา จะดำเนินการได้ยาก จึงอยากให้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำจากทางโค้งไปทางทิศเหนือ หากดำเนินการได้ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนได้มาก หากจะแก้ปัญหาให้จบมีวิธีเดียวคือสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุยนรัมย์

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ

ประธานสภา

ที่ประชุม

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์

ประธานสภา

ไม่มี

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอขอความเห็นชอบ จะถามความเห็นชอบที่ละโครงการนะครับ โครงการที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางแอม ตุ่มทอง – บ้านนางบุตระกุลรัมย์ จำนวน ๑๕๙,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางแอม ตุ่มทอง – บ้านนางบุตระกุลรัมย์ สถานที่ หมู่ที่ ๒ บ้านโสน ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๑ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๒๓) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์

ประธานสภา

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายชัย – บ้านนางเขมจิรา จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายชัย - บ้านนางเขมจิรา สถานที่ หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๒๔) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุ้ยอนรัมย์

ประธานสภา

โครงการที่ ๓ ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมขยายถนน คสล.บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายจากถนนลาดยาง – คุ่มหนองกก จำนวน ๓๐๗,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.พร้อมขยายถนน คสล.บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ สายจากถนนลาดยาง – คุ่มหนองกก สถานที่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๓๒) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

นายอุไร นุยอนรัมย์  
ประธานสภา

โครงการที่ ๔ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ (ต่อจากถนนคสล.เดิม) จำนวน ๔๖๔,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรือเวง หมู่ที่ ๖ สายบ้านปรือเวงหมู่ที่ ๖ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านปรือเวง ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดอกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยอนรัมย์  
ประธานสภา

โครงการที่ ๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายข้างศาลาหมู่บ้านโคกโพธิ์ จำนวน ๖๗,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายข้างศาลาหมู่บ้านโคกโพธิ์ สถานที่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดอกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยอนรัมย์  
ประธานสภา

โครงการที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายซอยบุญเหลือ จำนวน ๒๐๖,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกตุเหนือ หมู่ที่ ๗ สายซอยบุญเหลือ สถานที่ หมู่ที่ ๗ บ้านเกตุเหนือ ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๕ ลำดับที่ ๒) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดอกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

โครงการที่ ๗ ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายลำห้วย บ้านตะโก-ฝายที่ ๔ จำนวน ๗๘,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ สายบ้านลำห้วยบ้านตะโก - ฝายที่ ๔ สถานที่ หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓ ลำดับที่ ๑) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

โครงการที่ ๘ ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายไปลำห้วยโชคกราด จำนวน ๖๓,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ สายไปลำห้วยโชคกราด สถานที่ หมู่ที่ ๔ บ้านโชคกราด ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ลบ.ม. ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๓ ลำดับที่ ๒) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	-	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๑๔	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

โครงการที่ ๙ ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ ถนนสายคุ้มสะอาด จำนวน ๑๔๐,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโชคกราด หมู่ที่ ๔ ถนนสายคุ้มสะอาด สถานที่ หมู่ที่ ๔ บ้านโชคกราด ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๑ ท่อน บ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕.๖๕ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) หน้า ๗ ลำดับที่ ๒) สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายสมศักดิ์ นุยนรัมย์  
นายก อบต.

ผมนายสมศักดิ์ นุยนรัมย์ ในนามผู้บริหาร ขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญโครงการที่เสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และผมขอชี้แจงเพิ่มในส่วนของโครงการที่ ๘ ผมได้มอบหมายให้นายช่างโยธาดำเนินการของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา  
นายอัครเดช มโนธรรม  
ปลัด อบต.

๕.๒.๕พิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔)  
เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกชี้แจง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เป็นโครงการที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ เนื่องจากแผนเดิมที่เราจัดทำไว้ ไม่มีโครงการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านตะโก ทุกวันนี้เราติดตั้งแอร์แล้วไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า แต่เนื่องจากการไฟฟ้ามีภารกิจจำนวนมาก จึงทำให้การตรวจสอบล่าช้า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้ ได้ข้อสรุปว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านตะโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก จำเป็นต้องเพิ่มเฟสไฟฟ้าเป็น ๓ เฟส ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโกได้ ต้องเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งการเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ต้องใช้งบประมาณ จึงไม่ต้องปรับเปลี่ยนแผน แต่ในส่วนของการเพิ่มเฟสไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มเติมรายการเพิ่มเฟสไฟฟ้าเข้าในแผน โดยการเพิ่มเติมแผนจะต้องผ่านในชั้นของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาตำบล และเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับการขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมติดตั้งมิเตอร์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกมีแผนสำหรับดำเนินการแล้ว ก็จะเสนอเรื่องไปยังการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

ขอมตินะครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา  
นายอัครเดช มโนธรรม  
ปลัด อบต.

๕.๒.๖พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกชี้แจง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพิทยฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม)

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๔	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ เชิญท่านนายก

นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑.จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกตุใต้ ทางป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้แล้ว และต้องรายงานการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวให้ป่าไม้ทราบและจะดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์

๒.มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมเป็นประธานในที่ประชุม ในที่ประชุมได้เสนอในเรื่องของขยะอันตราย ซึ่งทางที่ประชุมเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกดำเนินการทำที่ทิ้งขยะอันตราย ๓ จุด ซึ่งจุดที่เราน่าจะดำเนินการได้ คือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกตุใต้ และเรื่องโรคติดต่อหลาย ๆ โรคที่ได้หารือในที่ประชุม

๓.เรื่องไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยการจ้างเหมา เพื่อช่วยให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น

๔.เรื่องโควิด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ใช้สถานที่ของวัด ทั้ง ๒ แห่ง เป็นสถานที่กักกัน เพื่อรองรับพี่น้องชาวตำบลบ้านตะโกที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกในส่วนของการอยู่เวรดูแลผู้กักกันด้วย

๕.โรคลัมปีสกิน ผักท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย หากมีแนวทางการชดเชยอย่างไรจะรีบดำเนินการให้ ขอขอบคุณครับ

นายสมชาย เกิดประโคน  
ส.อบต. ม.๑

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนสายบ้านตะโก - โชคดี ชำรุดมาก ไม่ได้พัฒนาถนนเส้นนี้มาหลายปีแล้ว อยากให้ลงทุนคลุก เนื่องจากมีผู้ใช้สัญจรไปมาจำนวนมากทั้งในและนอกพื้นที่ หรือหากมีงบประมาณฉุกเฉินเข้ามาให้พิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณครับ

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีเรื่องเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้สมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใหญ่บ้านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ขอให้ร่ำรวยๆ ถ้วนหน้า ขอปิดประชุมครับ

(ลงชื่อ)  
(นายอัครเดช มโนธรรม)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  
(นายบรรยวีสต์ หงษ์สมศรี)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  
(นายพู่ ชัยสุวรรณ)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  
(นายพิลาภ ทอทับทิม)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  
(นายอุไร นุยนรัมย์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
ผู้รับรองรายงานการประชุม



นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา  
นางฉัตรนภา เกษมสุข  
นิติกรชำนาญการ

สมาชิกท่านใดมีสงสัยเพิ่มเติมหรือประสงค์สอบถามรายละเอียด มีหรือไม่  
เชิญนิติกรครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน  
นางฉัตรนภา เกษมสุข ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง  
ฉาปนกิจเงินสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นหรือ กณ. เนื่องด้วยมี  
ท่านสมาชิกฝากถามว่าหากหมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกแล้ว การจ่ายเงิน  
สงเคราะห์ดังกล่าวต้องจ่ายที่ไหน อย่างไร นั้น ขอแจ้งท่านสมาชิกสภาที่เป็นสมาชิก  
กณ. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ กณ. ที่คุณสุจิตรา นุกาศรัมย์ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน  
หากสมาชิกท่านใดขาดส่งเงินดังกล่าว ๓ เดือนติดต่อกัน ถือว่าพ้นสภาพจากการ  
เป็นสมาชิกทันที และเงินที่ชำระไว้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าสูญเปล่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายอุไร นุยนรัมย์  
ประธานสภา

ท่านใดมีเรื่องเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขออำนาจ  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ ขอให้สมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และ  
ทุกท่าน ขอให้มีความสุข ความเจริญ ขอให้ร่ำรวยๆ ถ้วนหน้า ขอปิดประชุมครับ

(ลงชื่อ)

(นายอัครเดช มโนธรรม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายบรรยวัฒน์ หงษ์สมศรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายพู่ ชัยสุวรรณ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายพิลาภ ทอทัทิม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายอุไร นุยนรัมย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

ผู้รับรองรายงานการประชุม